

‘สุพัฒนพงษ์’ กดปุ่มลุยลงทุนปีหน้า

● ถกหอค้าตปท.เรียกความเชื่อมั่น

● ‘สุริยะ’ กล่อมมะกันลงทุนรถอีวี

รัฐบาลลุยลงทุนปีหน้า ‘สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์’ หัวหน้าประชุมหอการค้าต่างประเทศ เรียกเชื่อมั่นนักลงทุน ‘สุริยะ’ กล่อมเอกชนสหรัฐลงทุนรถอีวี หลังตัวเลขภาคผลิตขยายตัวดี 6 เดือนติด กลไกไทยมองเศรษฐกิจโตเป็นรูปโน้กี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน โดยนายไมเคิล มีคาลัก รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการภูมิภาค สภาธุรกิจฯ พร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐ และผู้แทนจากบริษัท รวม 38 บริษัท ได้หารือแบบกึ่งออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยแจ้งว่าพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อลดปัญหาฝุ่น พีเอ็ม 2.5 และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนมากขึ้น โดยรัฐบาลได้เร่งพัฒนาโครงข่าย 5จี ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยรองรับเทคโนโลยี

ดิจิทัล และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (อีวี) ในไทย

นายสุริยะกล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมพบว่าขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือน และมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2564

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้จัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนหอการค้าต่างประเทศในไทย โดยมีตัวแทนเข้าร่วมรวม 35 คนจากทุกภูมิภาค มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของนักลงทุน

“ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีความชัดเจนเรื่องวัคซีนต้านโควิด-19 อุตสาหกรรมการผลิตของไทยค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว มีคำสั่งซื้อกลับมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงมีความพร้อมจะขับเคลื่อนการลงทุน รองรับการลงทุนใหม่ๆ จึงเปิดรับฟังปัญหาพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว” น.ส.ดวงใจกล่าว

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มไพรเวท แบงกิง ธนาคารกสิกรไทย กล่าว ว่า เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดและจะค่อยๆ เติบโตอย่างช้าๆ เป็นกราฟรูป “โน้กี้” โดยยังมีปัจจัยลบจากภาคบริการและภาคท่องเที่ยวยังรอการฟื้นตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเสรี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังคงต้องจับตาดูว่าจะมีการลดการอัดฉีดเงิน

เข้าสู่ระบบ (คิวอี) หรือไม่ ส่วยปัจจัยบวกมาจากผลการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายโจ ไบเดน ช่วยให้บรรยากาศการค้าโลกกลับสู่ภาวะปกติ ลดความตึงเครียดสงครามการค้ากับจีน การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง เพราะคาดว่า 3 บริษัทวัคซีนที่ประกาศความสำเร็จจะมีกำลังการผลิตวัคซีนรวม 8,000 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอกับประชากรโลกในชั้นต้น

นายจิรวัฒน์ กล่าวถึงทิศทางการลงทุนหุ้นในปีหน้าว่า หุ้นภูมิภาคเอเชียยังเติบโตได้ดี แนะนำลงทุนกลุ่มหุ้นที่เติบโตตามวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่ควรปรับพอร์ตการลงทุนกระจายความเสี่ยงในหุ้นเกิดใหม่ ตราสารหนี้ นอกตลาด รวมถึงถือครองทองคำ และควรหลีกเลี่ยงถือสินทรัพย์รูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐ เพราะมีความเสี่ยงสูงกับค่าเงินบาทแข็งค่า